
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลณสรรค์  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย์ อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย คณะเทคนิคการแพทย์   รองประธานคนที่ ๒ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประณมพร  จ๋วงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เลขาธิการ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ  ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๙. อาจารย์ ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์ ธิติคม  พัวพันสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์ นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ์ สมบูรณ์ วิทยาลัยราชสุดา 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์ มยุนา  ศรีสุภนันต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางคณา  ชิดช่วงชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ๑๘. รองศาสตราจารย์ วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๙. รองศาสตราจารย์ วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๐. อาจารย์ ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย  นาทะพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิงหนาท น้อมเนียน วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๒๓. อาจารย์ สมมิตร  วงศ์บุญเนตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง  โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 
 ๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๗. อาจารย์ เสรี  วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๒๘. อาจารย์ อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกลูชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 ๒๙. รองศาสตราจารย์ อรพินทร์  พิทักษ์มหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประฤดา  สุริยันต์ คณะศิลปศาสตร์    รองเลขาธิการ  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กําธร  ตันติวิทยาทันต์ สํานักงานอธิการบดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

          /๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .... 



 

 
 

๒ 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กําลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๔. อาจารย์ กาญจน์นภา  พงศ์พนรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๕. อาจารย์ จงดี  โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ จําลอง  อรุณเลิศอารีย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์ ธัชพงศ์  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  เนตร  หงษ์ไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน 
 ๙. อาจารย์ พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์  นินทจันทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๑. อาจารย์ ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์ สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๕. อาจารย์ สุรัติ  ประพัฒน์รังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 ๑๖. อาจารย์ โสฬส  ศิริไสย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๑๗. อาจารย์ หอม  พรมอ่อน วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๘. อาจารย์ อิทธิพล  ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๑๙. อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ สถาบันโภชนาการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. อาจารย์ จามิกร สุขเอนก ประธานสภาอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ 
 ๒. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 ๓. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 ๔. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 

ผู้เข้าชี้แจงเฉพาะเรื่อง 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ศิริพร ธิติเลิศเดชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ก่อนเปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน ประธานสภาคณาจารย์ ทําหน้าท่ีประธานที่ประชุม
แจ้งว่า ในเวลา ๑๔.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ศิริพร ธิติเลิศเดชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ จะมาชี้แจงเรื่อง อาคาร
ชุดพักอาศัย ณ ศาลายา ต่อจากนั้น ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑.๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

 ประธานฯ แจ้งสาระสําคัญจากการประชุม ปอมท. ดังนี้ 
   - ปอมท. มีมติรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตกรุงเทพ เป็นสมาชิก ปอมท. ลําดับท่ี ๒๔ 
   - ตามท่ีสภาคณาจารย์ได้เสนอชื่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ท่ีประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณารับรองแล้ว ผลปรากฏดังนี้ 

          /ศาสตราจารย์ ดร. .... 



 

 
 

๓ 

   ศาสตราจารย์ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
   ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ปอมท. สาขามนุษยศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ 
  ๑.๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/การประชุมคณบด ี
   ประธานได้สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณบดีและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ครั้งที่ ๑๒-๑๓/๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ๑.๑.๓ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔๕๐ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
   ประธานฯ แจ้งว่า สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๕๐ วันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารย์ที่เข้าประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ 

 ประธานแจ้งว่า ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มี
สมาชิกมาประชุม จํานวน ๓๔ คน ไม่มาประชุม ๑๔ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ การเลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารย์ 
 ประธานแจ้งว่า ด้วยสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลประเภทผู้แทนคณะ และประเภทผู้แทน

ท่ัวไป จะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนดให้ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกท้ังคณะก่อนสมาชิกพน้จากตําแหน่งตามวาระปกติ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  

 อธิการบดีได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภา
มหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอชื่อผู้แทนส่วนงานเป็นคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งฯ 

 ประธานเสนอข้อแนะนําว่า หากสมาชิกท่ีมีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์อีกในวาระ
ต่อไป ไม่ควรรับเป็นผู้แทนส่วนงานในคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง เพราะจะทําให้หมดสิทธ์ิการสมัครเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ ฯ  
นอกจากนี้ จะเชิญประธานสภาอาจารย์ส่วนงาน ๑๓ แห่ง มาประชุมเพื่อทําความเข้าใจและหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการ
ปรับปรุงประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ ของสภาอาจารย์ระดับส่วนงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภา
คณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเฉพาะเรื่องวาระการดํารงตําแหน่ง 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง  ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วมีการแก้ไข ดังนี้ 
 หน้า ๔ ข้อ ๓.๒.๑ บรรทัดท่ี ๑๓ คําว่า พ.ศ. ๑๕๕๒ แก้เป็น พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 หน้า ๘ เพิ่มเติมข้อความท้ายข้อ ๔.๑ ดังนี้ ประธานจะได้ดําเนินการเสนอทั้ง ๓ ชื่อต่อคณะกรรมการ 
สรรหาฯ ต่อไป 

          /เมื่อแก้ไขแล้ว .... 



 

 
 

๔ 

 เมื่อแก้ไขแล้ว ท่ีประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ Facebook สภาคณาจารย์ 
  ประธานแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ได้จัดทํา Facebook สภาคณาจารย์ตามมติท่ีประชุมสภา
คณาจารย์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งสมาชิกเพื่อให้ Add Friend ซ่ึงขณะนี้มีสมาชิกสภาคณาจารย์ Add Friend 
เข้ามาจํานวน ๘ คน โดยจะได้มีการกําหนดหัวข้อสําหรับการพูดคุยบน Facebook ต่อไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๓.๒ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๒.๑ กรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล  

  อาจารย์ ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหาร แจ้งว่า จากการทํา
แบบประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรมหาวทิยาลัย โดยนําขึ้นเผยแพร่และเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์นั้น มีผู้ตอบ
กลับมา ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๓๒๑ ราย โดยจะรอให้ถึงวันครบกําหนดรอบสุดท้าย แล้วจะเชิญประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อดําเนินการต่อไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
                              ๓.๒.๒ กรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
  รองศาสตราจารย์ อธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และ
บุคลากร แจ้งว่า การดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างอยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์บุคลากรในคณะที่มีผู้เสนอชื่อฯ สําหรับ
แบบสอบถามคณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดส่งตามส่วนงานที่มีผู้เสนอชื่อฯ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 
๒๕๕๔ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 ๓.๒.๓ กรรมการฝ่ายวิชาการ และอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ        
      รองศาสตราจารย์ วิไล  หนุนภักดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และผู้แทนสภาคณาจารย์ใน

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการฯ ได้สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  สําหรับการจัดเสวนาวิชาการเรื่อง เขียนหนังสือหรือตําราอย่างไรให้ได้ตําแหน่งทางวิชาการนั้น 
ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมเสวนาฯ ข้อมูล ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวนประมาณ ๒๕๐ คน สําหรับวิทยากรได้ตอบรับเรียบร้อยแล้ว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๒.๔ กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์  นินทจันทร์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึษา และ

ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลาประชุม จะรายงานการดําเนินงานในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

          /๓.๒.๕ กรรมการกองทุน .... 



 

 
 

๕ 

                              ๓.๒.๕ กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   
 อาจารย์ ธัชพงศ์ งามอุโฆษ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลาประชุม 
                    ๓.๒.๖ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์   
 อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ลาประชุม  

๓.๒.๗ กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
          รองศาสตราจารย์ วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง

ทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงขอรายงานความคืบหน้าใน
การประชุมสภาคณาจารย์ครั้งต่อไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 ๓.๒.๘ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เนตร  หงษ์ไกรเลิศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลาประชุม 
๓.๒.๙ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งว่า มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาของผู้พักอาศัย ณ อาคารชุดพักอาศัยฯ ซ่ึง

อธิการบดีมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ศิริพร ธิติเลิศเดชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ เป็นผู้ชี้แจง 
๓.๒.๑๐ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
           ประธานแจ้งว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร เจริญสุข ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการจราจร
และความปลอดภัย ติดภารกิจ ประธานได้มอบหมายให้ อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ เข้าประชุมแทน  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๒.๑๑ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา   
 ประธานแจ้งว่า ตามที่สภาคณาจารย์ได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการ

อาคารชุดพักอาศัย ซ่ึงทําให้อาจารย์และบุคลากรที่พักอาศัย เกิดความไม่สะดวก และได้รับความเดือดร้อน ประธานสภาคณาจารย์จึง
ได้ทําหนังสือเสนออธิการบดี โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ศิริพร ธิติเลิศเดชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและ
สินทรัพย์ มาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์ พร้อมกันนี้ผู้พักอาศัยส่วนหนึ่งได้ขออนุญาตเข้ารับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ด้วย 

 รองศาสตราจารย์ ศิริพร ธิติเลิศเดชา ได้ชี้แจงตามข้อร้องเรียนต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑) การแยกมิเตอร์ไฟฟ้า ได้มีการปรับปรุงแล้วส่วนหนึ่ง ส่วนที่ยังมิได้แยกมิเตอร์ เนื่องจากผู้พัก

อาศัยไม่มีการย้ายออก ทําให้ไม่สามารถเข้าไปดําเนินการปรับปรุงได้ 
 ๒) การแยกมิเตอร์น้ําประปา การประปาส่วนภูมิภาคกําหนดให้ติดต้ังมิเตอร์โดยใช้ชื่อบ้านเลขที่ 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีบ้านเลขที่เดียว ดังนั้นจึงไม่สามารถแยกตามรายชื่อผู้พักอาศัยได้ 
 ๓) สําหรับอัตราค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าอินเตอร์เนต และค่าน้ําประปา เป็นการเก็บในอัตราเฉลี่ย 

เหมาจ่าย ซ่ึงมีประกาศฯ และได้แจ้งผู้เข้าพักอาศัยทราบก่อนทําสัญญาทุกคน ส่วนอัตราค่าเคเบิ้ลทีวีและอินเตอร์เนต รวมทั้งจุด
สัญญาณภายในห้องที่มีเพียงจุดเดียวนั้น จะนํากลับไปพิจารณาเพื่อดําเนินการปรับปรุงตอ่ไป 

 ๔) การซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเป็นไปด้วยความล่าช้า และมีการเพิกเฉย รวมทั้งกล้องวงจรปิดท่ีไม่
อยู่ในสภาพใช้งานได้ รับไปดําเนินการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้รวดเร็วขึ้น 

 ๕) สําหรับผู้พักอาศัยท่ีมีความพิการ ขอให้มีการอํานวยความสะดวก และให้สิทธิพิเศษ 
 ๖) ผู้พักอาศัยได้ฝากข้อร้องเรียนเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม พร้อม

ท้ังข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 

          /๖.๑) ขอให้เข้มงวด .... 



 

 
 

๖ 

  ๖.๑) ขอให้เข้มงวด และกํากับดูแลการทํางาน รวมทั้งความโปร่งใสของเจ้าหน้าท่ีดูแลอาคาร
ชุดพักอาศัย เนื่องจากมีการกลั่นแกล้งผู้พักอาศัยท่ีมีปัญหาและร้องเรียนบ่อยๆ 

  ๖.๒) ควรจัดกิจกรรมให้ผู้ท่ีพักอาศัยในอาคารชุดฯ ได้รู้จักกันเพื่อสร้างมิตรภาพในการอยู่
ร่วมกัน 

มติที่ประชุม รองศาสตราจารย์ ศิริพร ธิติเลิศเดชา รับข้อเสนอแนะเพื่อแจ้งให้ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

๓.๒.๑๒ กรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการมาตรฐาน
ร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลาประชุม แต่ได้สรุปการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสถาบันโภชนาการ ชั้น ๒ ดังนี้ 
    - คณะกรรมการฯ ได้รับทราบรายงานการบริหารจัดการโรงอาหารเดิม MU Cafeteria ว่าได้
แก้ไขปัญหาเรื่องถุงขยะและถุงดําท่ีต้องใช้ประจําวันแล้ว และได้จัดซ้ือช้อนส้อมเพิ่มเติมทดแทนส่วนที่สูญหายจํานวน ๒,๐๐๐ ชุด 
ซ่ึงน่าจะเพียงพอกับการใช้งาน 
   - เรื่องแผนดําเนินการเปิดโรงอาหารใหม่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ กําหนดให้ย้ายร้านค้าและ
เปิดจําหน่ายอาหาร ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ท้ังนี้การดูแลท้ังหมดอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บริหารสินทรัพย์ฯ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๒.๑๓ กรรมการดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
ดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพ์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๒.๑๔ คณะทํางานการเตรียมพร้อมมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 อาจารย์ โสฬส ศิริไสย์ ประธานคณะทํางานการเตรียมพร้อมมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ลาประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
๔.๑ แนวคิด Eco-University 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติกร จามรดุสิต ได้นําเสนอแนวคิดเรื่อง Eco-University ผ่านการบรรยายประกอบ

สไลด์ สรุปได้ดังนี้ 
 ในปัจจุบันนี้ การดูแลสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยยังไม่มีนโยบายท่ีชัดเจน ท้ังในเรื่อง

การบริโภคทรัพยากร และการปล่อยมลภาวะออกจากระบบทั้งหมด ถึงแม้ว่าธรรมชาติสามารถปรับสมดุลได้ แต่ควรปล่อยของเสียให้
น้อยลง แนวคิดด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน เน้นการขับเคลื่อน การพัฒนาอย่างมีดุลยภาพของ ๓ ปัจจัยหลัก ได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม ซ่ึงจะต้องสมดุลกัน เศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของประเทศ แต่การสร้างสมดุลระหว่างองค์ประกอบ
ดังกล่าว ควรอยู่บนพื้นฐานของการบริโภคทรัพยากรที่พอเพียง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซ่ึงจะสะท้อนไปยังมิติ
สังคมคือคุณภาพชีวิต 

 ปัจจุบันได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีให้ความสําคัญ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลเรื่อง
สิ่ งแวดล้อม การลดมลภาวะ รวมถึงการพยายามเพิ่มจํานวนหลักสูตรการเรียนการสอนที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว  

          / (UI Greenmetic .... 



 

 
 

๗ 

(UI Greenmetric World University Ranking) ซ่ึงในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีผ่านมาพบว่ามี ๒ มหาวิทยาลัยจากประเทศไทยที่อยู่ในการ
จัดอันดับดังกล่าว ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สําหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นไม่ได้เข้า
ร่วมในกิจกรรมการจัดอันดับดังกล่าว  

 เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมดังกล่าวภายใมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยได้มีการ
กําหนดนโยบาย รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน ซ่ึงหากมีการต่อยอดความคิดในการสร้างดุลยภาพ
เพิ่มเติมในมิติเศรษฐกิจ และสังคมจะสามารถทําให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ อีกท้ังยังเป็นส่วนหนุน
เสริมในด้านของการขับเคลื่อนนโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (University Social Responsibility) ได้อีกทาง
หนึ่ง  

       ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีความเห็นว่าการเสนอความคิดดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ในการระดมทุนทางปัญญา ต้องพยายามผลักดันให้ออกเป็นนโยบายเดียวกัน ท้ังระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน และบรรจุในแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ โดยขอให้มีการนําเสนอต่อที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อผลักดัน
ให้ออกมาเป็นนโยบายต่อไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

 

   ๔.๒ การส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ  

 ประธานชี้แจงว่า ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๗/ว ๕๖๐๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการได้มีมติให้มีหนังสือเวียนส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 โดยข้อ ๑ ระบุว่างานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กําหนด ทั้งนี้งานวิจัยที่อยู่
ระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่ แต่มีหนังสือรับรองจากบรรณาธิการวารสารที่จะลงตีพิมพ์ว่าจะสามารถลงตีพิมพ์ได้ตั้งแต่เมื่อใด 
วารสารฉบับใด คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการจะอนุโลมรับเรื่องไว้ดําเนินการต่อไป (ส่งให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา) หากงานวิจัยนั้นได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ให้ส่วนงานทําหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ ทั้งนี้
หากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับเรื่องแจ้งการ ตีพิมพ์เผยแพร่จากส่วนงาน มหาวิทยาลัยจะไม่นําผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการจนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับแจ้งจากส่วนงาน
ว่างานวิจัยนั้นได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และส่งงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วมาประกอบการพิจารณา 

 ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๗/ว ๖๑๒๓ ลงวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจ้งว่างานวิจัยที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ไม่รับ
พิจารณา ทั้งนี้ให้ยกเลิกแนวปฏิบัติการส่งผลงานทางวิชาการตามข้อ ๑ ในหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๗/ว ๕๖๐๓ ลงวันที่ ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ และให้ใช้แนวปฏิบัตินี้แทนตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
วารสารวิชาการหลายฉบับต้องใช้เวลานาน (๖ เดือนถึง ๑ ปี) กว่าจะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหลังจากมีหนังสือตอบรับแล้ว 
และปัจจุบันวารสารวิชาการหลายฉบับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหลังจากมีหนังสือตอบรับแล้วในรูปแบบอิเล็คทรอนิคน์  (in 
press) ดังนั้นการที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการไม่อนุโลมให้ใช้งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(accepted หรือ in press) เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อนได้ตามที่เคยปฏิบัติมา ส่งผลให้อาจารย์ต้องใช้
เวลานานขึ้นในการขอตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการได้มากขึ้นและเร็วขึ้น  

          / มติที่ประชุม เสนอให้ .... 



 

 
 

๘ 

 มติที่ประชุม เสนอให้ประธานทําหนังสือขอให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์โดยรวมของมหาวิทยาลัยและเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ
ให้กับอาจารย์ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่ ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งต่อไป   
  กําหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐- 
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
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